
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี 2564 
วันพุธที่  29  ธันวาคม  2564  เวลา  09.30 น.  

 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
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นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง 
นายสุรชัย  ใจกระจ่าง 
นายสมรส  เพียรดี 
นายชอบ  จันทร์ปาน 
นางวันเพ็ญ  ยอดทอง 
นายน้อม  ศรีสวัสดิ์ 
นายอาทิตย์ ทองอยู่ 
นางอารีย์  คุระเอียด 
นายสนิท จันทร์คง 
นายลั้น  ชูนิรมย์ 
นายสุชาติ สงรักษ์ 
นายชลิต ไทยทอง 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

สัมพันธ์  ใจกระจ่าง 
สาโรจน์  ใจกระจ่าง 
สุรชัย  ใจกระจ่าง 
สมรส เพียรดี 
นายชอบ  จันทร์ปาน 
วันเพ็ญ  ยอดทอง 
น้อม  ศรีสวัสดิ์ 
อาทิตย์  ทองอยู่ 
อารีย์  คุระเอียด 
นายสนิท  จันทร์คง 
นายลั้น  ชูนิรมย์ 
          - 
ชลิต ไทยทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
ลาป่วย   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
          1. นายอภินันท์    ชนะภัย  นายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 

2.  นายทรงยศ  กรุณา  รองนายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 
3.  ร้อยโทชัยรัตน์ คุระเอียด รองนายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 
4.  นายสอน  ใจกระจ่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 
5.  นายสุรชัย   หอมเกตุ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางสาวกัลญา  รอดแก้ว  รองปลัดเทศบาลตําบลกะปาง 
7. นางสุภาวด ี  ชูม ี  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
8.นางเกษณี  ชัยรัตน์           หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
9.นางรดาพัฒน์  รัตนพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
10.นางกิตตยิาภรณ์ รัตนอรุณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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   เปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) 

วันนี้ท่าน สท.สุชาติ สงรักษ์  โทรมาขออนุญาตลาป่วยครับ ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบขอเชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  เรื่องจัดตั้งจุด
บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นประจําที่ทางเทศบาลจัดบริการ
ประชาชนบริเวณหน้าที่ทําการเทศบาล สําหรับปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 29  ธันวาคม
ถึงวันที่ 4 มกราคม  2565  ถ้าหากสมาชิกท่านใดไม่มีภาระกิจขอเชิญให้
กําลังใจหรือเข้าร่วมกิจกรรมจุดบริการประชาชนตามห้วงเวลาที่นําเรียนขอบคุณ
ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาครับ ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
ผ่านมา มีทั้งหมด 3  ครั้ง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่  23  
กันยายน  2564  สมัยวิสามัญสมัย ที่ 1 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่  30  กันยายน  
2564  สมัยวิสามัญสมัยที ่1 (ครัง้ท่ี 3) เม่ือวันท่ี 5  ตุลาคม  2564  ประจําปี 
พ.ศ.2564 ไม่ทราบมีท่านใดจะแก้ไขวาระการประชุมบ้างครับ เชิญท่านอารีย์ 

นางอารีย์  คุระเอียด กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ดิฉันนาง
อารีย์  คุระเอียด  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ดิฉันขอแก้ไขหน้าที่ 23 
ข้อความตรงที่ดิฉันพูดว่า โครงการอุดหนุน 50,000 กว่าตัดคําว่ากว่าออกไป
และเพ่ิมคําว่าตรงประโยค ดิฉันกับผู้ใหญ่แดงได้ปรึกษาหารือกันเครื่องครัวของ
หมู่ที่ 11 ไม่มีแล้วตอนนี้หมดไปแล้วอุปกรณ์เครื่องครัวทุกอย่าง ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอารีย์ครับ   มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
จะขอมติ ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัย
วิสามัญสมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2)  สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 1 (ครั้งที่ 3)  ประจําปี 2564 ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลกะปาง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาครับ     
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เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ในวาระที่ 3 .1 
แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลกะปาง ประจําปีงบประมาณ 2565 ได้รับ 
ฉันทานุมัติจากท่านนายกเทศมนตรีให้เป็นผู้นําเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมทราบ 
สําหรับโครงการและกิจกรรมที่ทางเทศบาลได้ดําเนินการ ในหน้าที่ 11 รวม
ทั้งสิ้น 121  โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 4,930,550 บาท (สี่ล้านเก้าแสน
สามหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ไม่รวมเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจและ
รายได้หมวดเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน บัญชีโครงการตั้งแต่หน้าที่ 13 นําเรียน
ในภาพกว้างๆ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในส่วนแรก แบบ ผด.702  
โครงการที่ 1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการ
จัดทําแผนการดําเนินงานและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
มาแล้ว รายละเอียดเริ่มอุดหนุนเดือนมิถุนายน สําหรับเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เราให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกๆ จะได้มองถึงความเหมาะสมของห้วงเวลาที่
ดําเนินการและแผนที่มาจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
โครงการที่ 2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินรอบสระน้ําบึงเวสาลี 
(ตอนที่ 2) หมู่ที่  11 ตําบลกะปาง ประมาณเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์
ดําเนินการ 
โครงการที่ 3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก – เขาพริก (ตอนที่ 
4) หมู่ที่ 2 ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 
โครงการที่ 4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวี – บ้านนางเรไร 
(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7  ประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
โครงการที่ 5  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสํานักสงฆ์คลองตูกศรัทธา
ราม  หมู่ที่ 2 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
โครงการที่ 6  ก่อสร้างบล็อกระบายน้ําคอนกรีตบริเวณสวนยางนายจิตร หมู่ที่ 4 
ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 
โครงการที่ 7  ก่อสร้างลานกีฬาออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออก
กําลังกายและอุปกรณ์เด็กเล่น หมู่ที่ 10 ประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
โครงการที่ 8  ก่อสร้างลานคอนกรีตออกกําลังกายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกําลัง 
กาย  หมู่ที่ 8  ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 
โครงการที่ 9  ก่อสร้างลานออกกําลังกายบ้านหัวควนปลิง หมู่ที่ 10  ตําบลกะ
ปาง  ประมาณเดือนธันวาคม  2564 – เดือนกุมภาพันธ์  2565 
โครงการที่  10  ก่อสร้างลานออกกําลังกายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกําลัง หมู่ที่ 
7 ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 
โครงการที่  11 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตําบลกะปาง  ประมาณเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม 
โครงการที่  12  ก่อสร้างหลังคาคลุมสระน้ํา หมู่ที่  9 ประมาณเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกรกฎาคม 
โครงการที่  13 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเริมเหล็กสายบ้านท่าเลน – บ้านพูน 
หมู่ที่  10  ประมาณเดือนธันวาคม  2564 – เดือนกุมภาพันธ์  2565  
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โครงการที่  14  ขุดลอกคูระบายน้ําบ้านนางกาญจนา – คลองโสม หมู่ที่  10 
ประมาณเดือนพฤศจิกายน  2564 – เดือนมกราคม  2565 
โครงการที่  15  บุกเบิกถนนสายควนปลิง – บ้านควนตีน (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 6
ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 
โครงการที่ 16  บุกเบิกถนนสายบ้านนายบ้านนายจรัล ปานเมือง หมู่ที่ 8
ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 
โครงการที่  17 บุกเบิกถนนสายบ้านนายประยุทธ -หจก.ชาญชัย หมู่ที่  3
ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 
โครงการที่  18  บุกเบิกถนนสายบ้านผู้ใหญ่วิมล หมู่ที่ 5 ประมาณเดือนมีนาคม 
– พฤษภาคม 2565 
โครงการที่ 19 บุกเบิกถนนสายประชาอุทิศจากสนามกีฬา – ถนนสายบ้านนาย
ปิ่น หมู่ที่ 8 ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 
โครงการที่ 20  บุกเบิกถนนสายวัดบ้านพูน – บ้านนายรมย์ ศิริกรรณ์ หมู่ที่ 5
ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 
โครงการที่ 21 บุกเบิกถนนสายสวนยางนาตยา – ถนนคอนกรีตสายบ้านนายคํา
รณ หมู่ที่ 6 ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565   
โครงการที่  22 ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง หมู่ที่ 8 ประมาณ
เดือนธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
โครงสร้างพ้ืนฐานรวม 21  โครงการ งบประมาณ 11,707,100. - บาท (สิบ
เอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในหมวดอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เรื่องของ
รายจ่ายประจําและงบดําเนินงานมีส่วนที่เกี่ยวข้องบริการสาธารณะเรื่องของ
แผนงานพาณิชย์ ตั้งแต่หน้าที่ 24 เรื่องของการปรับปรุงระบบประปา  ค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา  โครงการก่อสร้างรางระบบกรองน้ํา จํานวน  4  
โครงการ รายละเอียดปรากฏในเล่ม  
หน้าที่   24  แผนงานการพาณิชย์   จํานวน 4  โครงการ งบประมาณ 
280,000 (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
หน้ าที่  25  แผนงานงบกลาง   จํ านวน   3   โครงการ  งบประมาณ 
16,015,000.-บาท (สิบหกล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
หน้าที่ 26 แผนงานรักษาความสงบภายใน จํานวน  3 โครงการ งบประมาณ 
80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
หน้าที่ 28 แผนงานสาธารณสุข จํานวน  15  โครงการ 424,000  บาท (สี่
แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
หน้าที่ 30  โครงการที่ 36  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
เมษายน  2565 
หน้าที่ 31 แผนงานสาธารณสุข  หมวดเงินอุดหนุนโครงการที่ 38 ถึงโครงการที่ 
47 ยกเว้นหมู่ที่ 7  ไม่มี รวม  15  โครงการ งบประมาณ 424,000.-บาท  
(สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  



                        -5- 
โครงการที่ 48 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาสตําบลกะปาง 
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2565 
หน้าที่  36 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการ  โครงการงานรัฐพิธี  
วันสําคัญแห่งชาติ และพิธีการทางศาสนา 
หน้าที่ 37  โครงการงานรัฐพิธี  วันสําคัญของชาติ  และพิธีการทางศาสนา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประมาณเดือนตุลาคม  2564 ถึงเดือน
กันยายน  2565 
หน้าที่ 50  แผนงานการศึกษา  จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ  70,000  
บาท 
หน้าที่  51  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จํานวน  1  โครงการ  จํานวน  
เงิน 20,000  บาท 
หน้าที่ 52  แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน  15 โครงการ  จํานวนเงิน  
4,105,000  บาท   
หน้าที่  58  แผนงานการเกษตร  จํานวน  1  โครงการ จํานวนเงิน 30,000  
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
หน้าที่  59 แผนงานการพาณิชย์ จํานวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  405,000  
บาท  
หน้าที่ 60  แผนงานการศึกษา  จํานวน  7  โครงการ เป็นเงิน  7,448,100  
บาท 
หน้าที่  63  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน  3  
โครงการ 84,000 บาท  
หน้าที่  65 แผนงานสาธารณสุข  จํานวน  2  โครงการ โครงการที่ 115-116  
จํานวน 2 โครงการ  เป็นเงิน  20,000 บาท โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน  ประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2565 
หน้าที่  66  แผนงานการเกษตร โครงการที่  118 โครงการศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลกะปาง  ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ –  เดือน
สิงหาคม  2565  โครงการที่  119  โครงการธนาคารต้นไม้ตําบลกะปาง 
ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม  2565 
โครงการที่ 120  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษ์น้ํา 
รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2565 
โครงการที่ 121  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ประมาณเดือนธันวาคม  2564 ถึงเดือนกันยายน  2565 
แผนงานโครงการนําเรียนมาครบถ้วนสมาชิกจะสอบถาม 
หนา้ที่ 69  แผนงานบริหารงานทั่วไป จัดหาครุภัณฑ์หน้าที่ 69 – หน้าที่  70นํา
เรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเลขาครับ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย เชิญท่านสมรส 
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นายสมรส  เพียรดี กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสมรส
เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการประชุมแผน 
เรื่องแผนท่านปลัดได้ชี้แจงแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกะปาง แต่มี
แผนอยู่ 8 โครงการไม่ได้เพ่ิมเติมมางบประมาณเกือบ 100 ล้านปี 65 ส่วนใหญ่ 
อยู่ที่ถ้ําแรดประมาณ 60  ล้าน ในฐานะผมเป็นคณะกรรมการจึงมาแจ้งให้
สมาชิกได้ทราบได้รู้ได้เห็น มีอยู่ 8  โครงการผมก็ได้ทักท้วงแล้วแต่เพ่ือนสมาชิก
คงไม่ได้รับรู้ว่า 80  ล้านได้อย่างไรเพ่ิมเติมแผนอย่างไรผมถึงมาบอกชี้แจงสภา
ทรงเกียรติแห่งนี้ให้ได้ทราบ  

ประธานสภาฯ ขออนุญาตท่านได้อ่านให้สมาชิกได้รับฟังได้ไหมครับให้เป็นเอกสารได้ไหม ผมเอง
ก็ไม่ได้รับทราบในฐานะท่ีท่านเป็นสมาชิกสภา 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภาผมขออนุญาตอ่านรายละเอียด 
 โครงการที่ 1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  บริเวณหมู่บ้านในตําบลกะ

ปาง งบประมาณ  4,913,300.- บาท  
 โครงการที่ 2  โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์บริเวณถนน

สายปากทางเข้าวัดกะโสม – สํานักสงฆ์ เวฬุวัน (ถ้ํ าแรด) งบประมาณ  
9,860,000  บาท 

 โครงการที่ 3 โครงการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบตําบลกะปาง  
งบประมาณ  4,500,000  บาท 

 โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalitc Concrete สายช่องพลี-
ถ้ําตลอด หมู่ที่ 2 งบประมาณ 8,111,000  บาท 

 โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเลน-บ้านพูน หมู่
ที่ 10 งบประมาณ 6,763,000 บาท 

 โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพูน – สวนกล้วย 
หมู่ที่ 5  งบประมาณ  7,956,000  บาท 

 โครงการที่ 7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสํานักสงฆ์เวฬุวัน (ถํ้าแรด) 
งบประมาณ  60,000,000  

 โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่  หมู่ที่ 6 ไม่ระบุว่าเท่าไหร่ 
 ผมในฐานะกรรมการแผนจึงเรียนให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบเพราะบางคนยังไม่มี

ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรสที่ได้นําเรียนให้สมาชิกได้รับรู้เพราะท่านเองก็เป็นตัวแทนของ
สภานําข้อมูลตรงนี้มาบอกขอบคุณอย่างยิ่ง ไม่ทราบมีท่านใดเพ่ิมเติมไหมครับ 
เชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ก็ได้รับแจ้งจากงาน
การศึกษาความจริงน่าจะดําเนินการในช่วงรับรองรายงานการประชุม ก็สืบ
เนื่องมาจากสมัยประชุมที่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ได้นําวาระ 4.1  
การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปางเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านลานช้าง จํานวน  2  ท่าน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
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คลองตูก จํานวน 2 ท่าน ที่ประชุมได้ดําเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย แต่งาน
การศึกษาต้องการรายละเอียดว่าสภาได้มีมติแต่งตั้งบุคคลตามที่สภาได้คัดเลือก
ตรงนั้นเราไม่มีมติ ขอให้เพ่ิมรายงานการประชุมว่าสภามีมติว่าให้ผู้ที่ได้รับการ 

 คัดเลือกจากสภาเป็นคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์และขอมติรับรอง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตําบลกะปาง  จํานวน 4 ท่าน 

 1.ผู้อํานวยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 
 2.ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกะโสม 
 3.ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพูน 
 4.ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองตูก 
 จึงขออนุญาตเพิ่มรายละเอียดรายงานการประชุมหน้าที่ 5 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  

(ครั้งที่ 1) 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาครับ ขอให้เพ่ิมรายงานการประชุมว่าสภามีมติว่าให้ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกจากสภาเป็นคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์และขอมติ
รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลกะปาง  
จ านวน 4 ท่านต่อไปผมจะขอมติหากท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง) 

ประธานสภาฯ อยู่ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแผนพัฒนาไม่ทราบมีท่านใดจะเพ่ิมเติม เชิญท่าน
นายกครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภา  ในส่วนของแผนที่สาเหตุที่ต้องเพ่ิมเติมต้องขอ
งบประมาณจากส่วนกลางตามที่ท่าน สท.สมรสพูดต้องเพ่ิมไปเยอะมากต้องขอ
งบประมาณจากส่วนกลางและก็จังหวัดของบประมาณไปทั้งสิ้น 140  ล้านใน
11  โครงการ ในจํานวน  11  โครงการผมคิดว่าบางทีเราก็พูดคุยว่าจะได้หรือ
ไม่ได้ในแต่สิ่งที่ผมกําลังนําเสนอต่อคณะกรรมการผมคิดว่าไม่นําเสนอต่อแล้วก็มี
การตอบรับขั้นตอนวิธีการเอกสารเพ่ิมเติมไปแล้วแต่ในสิ่งเหล่านี้ที่ผมทําถนนให้
ได้ 5 เมตร ขอเพ่ือนสมาชิกว่าได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนอย่ารุกล้ําใน
อาณาเขตพ้ืนที่ที่ดินได้รังวัดไปทั้งหมดทุกส่วนแล้ว แต่ที่พ่ีน้องประชาชนได้ปลูก
รุกล้ํามา อันนี้ต้องขอรบกวนเพ่ือนสมาชิกทําความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชน
เพราะจะเข้าดําเนินการได้เร็วทันท่วงทีที่ได้งบประมาณมา ถ้าได้งบประมาณมา
เราไม่สามารถส่งมอบพื้นท่ีได้เราก็ไม่สามารถดําเนินโครงการนั้นได้ ในที่เราทําขอ
งบประมาณโครงการ CCTV ผมคิดว่าอันนี้ค่อนข้างจะได้แน่นอน  เพราะว่าเรา
อ้างถึงว่าเราอยู่ระหว่างเขตแดนตรังกับนครเกิดอุบัติเหตุบ้างลักเล็กขโมยน้อย
บ้าง ในส่วนของถ้ําแรดเราได้พัฒนาที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของพ้ืนที่ตําบลกะ
ปางเพราะผมพูดตั้งแต่เริ่มแรกว่าในการที่จะทําให้เศรษฐกิจดีพ่ีน้องประชาชนมี
เงินทองนั้นก็เกิดจากการท่องเที่ยว  แล้วทุกหมู่บ้านเราได้ทําศูนย์เรียนรู้เพ่ือให้
คนมาศึกษาดูงานผมคิดว่าเงินจะหมุนเวียนแล้วก็ผ่านชุมชนของเราผ่านกลุ่ม 
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ต่างๆ ในชุมชนของเราทําให้พ่ีน้องมีกินมีใช้มีจ่ายในตําบลเอง แต่ในส่วนที่สําคัญ
ผมก็ต้องปรับปรุงแผนอีกครั้งหนึ่ง  สาเหตุที่ต้องปรับปรุงแผนได้ค้นหาวิธีการที่จะ
ทําให้น้ําประปาจบและก็ดูดีที่สุด  เพ่ือให้คนบริหารจัดการเก็บน้ําออกเป็นบิล
เหมือนกับบิลไฟฟ้าบิลน้ําประปาส่วนภูมิภาค  มันต้องใช้เครื่องระบบไปสแกน
หน้ามาตรน้ําใช้ลิงค์กับโทรศัพท์ออกมาเป็นบิลแล้วก็ออกเป็นคิวอาร์โค๊ต  เพ่ือให้
พ่ีน้องประชาชนชําระที่บ้านหรือจ่ายมือถือผมหวังว่าคงจะไม่นานระบบใช้มือถือ 
คิดว่าคงจะปีใหม่แล้วคิดว่าน่าจะ 100 เปอร์เซ็นต์  ในการเก็บค่าน้ําเช่นเดียวกัน
พ อ ไ ป จ ด ส แ ก น ม า ต ร น้ํ า อ อ ก เ ป็ น บิ ล เ ล ย ส่ ง ใ ห้ เ จ้ า ข อ ง บ้ า น                                                                                                                                     
เลยต้องหางบประมาณโอนงบประมาณไปจัดซื้อจัดจ้างเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้อีก
ครั้งหนึ่ง  ครั้งนี้จะเอาเข้ามาแต่ไม่ทันก็เลยต้องเลื่อนไปก่อน  ให้ผู้รับผิดชอบเชิญ
บริษัทมาพรีเซ็นท์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฟัง  บริษัทได้ทําที่กรุงเทพทําที่
หาดใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น้ําประปาภูมิภาค หวังว่าสภาคงรับทราบครั้ง
หน้าคงนําเข้าสู่สภาอีกครั้ง ขอบคุณครับท่านประธาน  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านได้ชี้แจงเพ่ิมเติมในการของบประมาณจากข้างนอก
เข้ามาให้ชุมชนตําบลกะปางเป็นสิ่งที่ผมยินดีเหมือนอย่างที่บอกโครงการใหญ่ๆ 
อย่างเช่นโครงการถ้ําแรดหมู่ที่ 8 การของบประมาณจากส่วนอ่ืนนั่นคือหัวใจของ
ผู้บริหาร ผมเองในฐานะสมาชิกและอยู่ในพ้ืนที่ส่วนตัวพร้อมสนับสนุน ไม่ทราบมี
ท่านใดจะเพ่ิมเติมแผนการดําเนินงาน  ถ้าหากไม่มีผมนําเรียนท่านนายกอยากให้
ท่านได้ชี้แจงเรื่องของผลการดําเนินงาน จริงๆ วาระนี้เท่าที่ผมเข้าใจต้องมีเรื่อง
ของผลการดําเนินงานประจําปี 2564 โดยปกติเดือนธันวาคมเป็นการชี้แจงเรื่อง
ผลการดําเนินงานว่า ปี 64 ว่าโครงการไหนได้ดําเนินการไปแล้วบ้างงบประมาณ
เท่าไหร่ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านลั้นครับ 

นายลั้น  ชูนิรมย์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายลั้น  ชูนิรมย์
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ด้วยความยินดีท่านประธานพูดถึงการชี้แจงเรื่องผล
การดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปีที่ผ่านผมเองก็มีส่วนร่วมในการประชุม
ประเมินแผนพัฒนาเทศบาลถ้าดูคร่าวๆ ในการดําเนินงานที่ผ่านมาผมดูจาก
โครงการต่างๆ ผมชื่นชมท่านนายกในฐานะที่เป็นคณะผู้บริหารที่ผ่านมาในเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศโครงการต่างๆ ส่วนหนึ่งเริ่มไปมากแล้วการทํางานใน
สํานักงานที่จะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์โครงการต่างๆ เรื่องแผนดําเนินงานปี 64 ที่
ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ปี 65 แผนที่จะดําเนินการในปี 65 ผมนําเรียนว่าถ้าหากใน
สํานักงานเรามีความจริงใจจับมือกันทํางาน  เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ผลสัมฤทธิ์
ให้กับพ่ีน้องในเขตพ้ืนที่เราไม่ว่าโครงการต่างๆ แผนการดําเนินงานปีนี้ผมก็นั่งดู
นั่งฟังท่านปลัดชี้แจงส่วนหนึ่งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน  ผมดูจะอยู่ในช่วงระยะเวลา
นั้นทั้งหมดจะมีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง  แล้วแผนงานของเราก็ไม่เดินไปตาม
เป้าหมาย ประเด็นที่สําคัญให้พวกเราที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ในเรื่องโครงการต่างๆ 
ให้รับผิดชอบโดยที่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ไปตั้งไว้แล้วไม่ยอม
เซ็นต์อะไรต่างๆเหล่านี้ถือว่านั่นเกิดปัญหากับพวกเราทั้งหมด  ทําให้โครงการมัน
ล่าช้าพอล่าช้าพวกเราถูกตําหนิอีกด้วย ส่วนหนึ่งเรื่องงบประมาณอุดหนุนไฟฟ้า 
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คณะกรรมการมีวิสัยทัศน์ในเรื่องอุดหนุนต่างๆ ช่วงระยะเวลาการอุดหนุนอย่าง
น้อยต้อง 3 เดือนก่อนจะสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านลั้น เชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา  ตามที่สภาได้สอบถามเพ่ิมเติมในเรื่ องของปกติเดือน
ธันวาคมจะมีระเบียบวาระนําเข้าสู่ที่ประชุมเรื่องผลการดําเนินงานของคณะ
ผู้บริหาร  แต่ว่าในเดือนธันวาคมนี้ก็ได้ขออนุมัติเลื่อนออกไปก็มีสาเหตุมาจาก 2 
ส่วนซึ่งความจริงก็ดําเนินการเสร็จเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ตามที่ท่านลั้น ชูนิรมย์ได้
นําเรียนท่านก็เป็นคณะกรรมการประเมินผลการทํางานแผนซึ่งก็สอดคล้องกัน 
การที่จะออกรายงานได้ก็ต้องมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนก่อน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้ประชุมไปเมื่อช่วงอาทิตย์
ที่ผ่านมาเป็นรายละเอียดที่คล้ายๆกับที่นําเข้าประชุมสภาเหมือนกันมีความ
แตกต่างกันบางประเด็นเรื่องของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก็จะ
มุ่งในเรื่องของแผนเปอร์เซ็นต์ที่ได้ทําตามแผนในส่วนของท่านนายกก็มุ่งเน้นใน
เรื่องของงบประมาณท่ีจะใช้จ่ายและโครงการที่ได้ดําเนินการตามเทศบัญญัติซึ่งก็
สอดคล้องกันแต่ก็ไม่เหมือนกัน ในส่วนของงบประมาณที่เราไม่สามารถที่นําเข้า
ในครั้งนี้ทันสืบเนื่องจากปัจจุบันขณะนี้ทุกท้องถิ่นทุกส่วนราชการจะต้องปิด
ระบบบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมดนอกจากปิดที่เทศบาลเสร็จแล้วต้องปิดใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า e-LAAS ให้เสร็จสิ้นสอดคล้องต้องกันใน
ส่วนของที่เราปิดบัญชีเทศบาลด้วยมือเราก็ปิดเรียบร้อยแต่ในส่วนของการปิดใน
ระบบคอมพิวเตอร์เราติดปัญหาในเรื่องของค่าเสื่อมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ แต่เมื่อ
งานทางกองคลังก็ปิดเรียบร้อยแล้วนี้คือสาเหตุหลักๆที่ไม่อยากจะนํารายงานการ
ดําเนินงานของคณะผู้บริหารเข้าสู่สภา  ก็เพราะว่าบางส่วนอาจจะไม่สอดคล้อง
ต้องกันอยากให้เสร็จสิ้นรายงานที่เดียวก็เลยขออนุญาตแจ้งไปทางท่านผู้ว่าแล้ว
ว่าขอเข้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์และทางสภาก็จะแจ้งให้ทราบครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาเพ่ือนสมาชิกก็ได้รับทราบเช่นเดียวกัน วาระที่ 3  เรื่องเพ่ือ
ทราบถ้าหากไม่มีท่านใดแล้วเรื่องแผนดําเนินงานคือสิ่ งที่เราเตรียมไว้แล้วก็
หลังจากนี้นําไปสู่การปฏิบัติ เตรียมแผนไว้ดีอย่างไรแต่ถ้าไม่นําสู่การปฏิบัติได้จริง
มันก็เป็นแค่แผนขอให้ผู้บริหารปฏิบัติตามแผนก็เป็นสิ่งที่ดี และขอบคุณที่ท่านลั้น
นําเรียนผมเองก็มองใกล้ๆท่านว่าอย่างเช่นถนนบุกเบิกจะไปลงอยู่ที่เดือนมีนาช่วง
นั้น 2-3 เดือนเกรงว่าโครงการเยอะๆ ขนาดนั้นไม่ทราบว่าทางผู้บริหารกับ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง ต่อไประเบียบวาระที่ 4 พัก 10 นาที
ครับ 

 พัก  11.30 
 เริ่มประชุม  11.40                                                         

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 (โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ส านักปลัด 
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ประธานสภาฯ   เชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  วาระเพ่ือพิจารณา
วาระนี้ได้รับฉันทานุมัติจากท่านนายกนําเรียนวาระที่ 4.1  ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) สืบ
เนื่องมาจากเครื่องปรับอากาศห้องธุรการเป็นแอร์ที่ซื้อไว้ตั้งแต่ปี 42 มีการ
ซ่อมแซมมาตลอดได้มีการพูดคุยหารือกับผู้บริหารว่าถ้าเราจะใช้การซ่อมค่าซ่อม
ก็จะมากกว่าค่าซื้อตัวใหม่คณะผู้บริหารก็เลยอนุมัติจัดซื้อเป็นครุภัณฑ์ตัวใหม่แต่
ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติเราก็ไม่สามารถซื้อได้เลยต้องนําเข้าสู่สภาเพ่ือขอ
อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

    โอนลด 
    ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียดคํา
ชี้แจงหน้า 81  งบประมาณตั้งไว้  4,825,000  บาท 

    คงเหลือ    4,075,818.06.-  บาท 
    โอนลด          32,400.-    บาท 
                      คงเหลือ    4,043,418.06.-  บาท 
                     รวมโอนลดทั้งหมด  32,400  บาท  (สามหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
                     โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                     ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์สํานักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า  24,000  บีทียู  จํานวน  
1  เครื่อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า  24,000 
บีทียู ตามเกณฑ์ราคากลางบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ ประจําปี  
2563  หนา้ 81-82  ข้อ 10.6  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว.1134  ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558   

                       คงเหลือ      -           บาท 
                                          โอนเพิ่ม     32,400  บาท 
                                         คงเหลือ      32,400  บาท 
                    รวมโอนเพิ่มท้ังหมด  32,400  บาท  (สามหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    ระเบียบปฏิบัติ  

ในการโอนงบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4  การโอน
และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
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การลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนตั้งจ่ายหรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา 
ท้องถิ่น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลกะปาง  เพ่ือพิจารณา
อนุมัตติ่อไป 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขา เรื่องโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ไม่มีทราบมีท่าน
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ..... ขอฝากนิดนึงถ้าผู้บริหารมีการโอน
งบประมาณถ้าได้ปรึกษาพวกเราบ้างเผื่อว่าจะได้บอกว่าสภาต้องการอย่างนู้น
อย่างนี้ผมพูดทุกครั้งแต่ก็ไม่เป็นไหร ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน จริงๆแล้วในการโอน
งบประมาณรายจ่ายซ่อมแซมแต่ละครั้ง เป็นเงินงบประมาณมีค่าใช้จ่ายซ่อมแซม
เยอะมากถ้าอย่างนี้แอร์บางตัวซ่อมเป็น 2,000 , 2,700, 3,000 6,000 ก็ยัง 
ถ้าอย่างนี้บางทีก็ไม่ได้หารือกับสภาเพราะคิดว่าเป็นการบริหารภายในองค์กร 
เครื่องจักรเหล่านั้นแอร์เหล่านั้นมันไม่ได้กําหนดว่าวันนี้จะเสียพรุ่งนี้จะเสียแล้ว
เมื่อไหร่จะเสียก็ตอบไม่ได้ แล้วพนักงานที่นั่งทํางานถ้าร้อนคิดว่าคงทํางานไม่ไหว
เช่นเดียวกับเรา ถ้าเราร้อนทําอะไรก็หงุดหงิดไปหมด แล้วก็ทําเรื่องเอกสารเป็น
สิ่งละเอียดอ่อนต้องใช้ทั้งกายสมองความคิด  แล้วธุรการผมสั่งหัวข้ออย่างเดียว
แล้วธุรการต้องไปทําขยายความจํากัดความเอาเอง เช่น ในการขอโครงการแต่ละ
โครงการผมให้หัวเรื่องอย่างเดียว สั่งบอกว่าให้ไปทํา พัฒนาถ้ําแรดอย่างนี้เป็นต้น 
แต่ในการพัฒนาถ้ําแรดบางคนก็ไม่รู้หรอกว่าต้องเขียนแบบกี่ชั้นประมาณการ
เท่าไหร่แล้วไปผู้รับผิดชอบกี่คนธุรการเป็นผู้ดําเนินการเอกสาร ถ้าเราบอกว่าทําที่
ไม่ติดใจอะไรธุรการก็มีกําลังใจทีจะมาพัฒนาก็เลยเห็นว่าความจําเป็นเปลี่ยนแอร์
ที่จะให้กับคนทํางานนั่นส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่ 2 ผมบอกว่าในการโอนงบประมาณใน
การครั้งหน้าหารือในสภาแล้ว ครั้งหน้าต้องโอนงบประมาณส่วนหนึ่งประมาณ 
300,000 บาท  ที่ต้องซื้อเครื่องในการสแกนมาตรน้ําแล้วก็มือถือเชื่อมโยงเชื่อม
ลิงค์แล้วก็ออกใบคิวอาร์โค๊ตของแต่ละรายไปเก็บเค้าจ่ายค่าน้ําที่บ้านได้เลยโดยที่
ไม่ต้องให้กับพนักงานมา บางทีให้กับพนักงานมาเค้าบอกว่าจ่ายมาแล้วแต่ไม่ถึง
เทศบาลไปถามคนเก็บๆ บอกไม่ได้เก็บมาทีอย่างนี้เป็นต้น ก็เลยต้องซื้อเครื่อง
อุปกรณ์เหล่านี้เพ่ือดําเนินการจัดเก็บน้ําที่ถูกต้องและความเป็นธรรมเกิดขึ้นไม่มี
ข้อแม้ตอ่พ่ีน้องประชาชนผู้ใช้น้ําคนเก็บก็ไม่มีข้อแม้ อันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนในสภาว่า
มีความจําเป็นต้องซื้อแล้วในโอกาสเข้าสู่สภาทรงเกียรติแห่งนี้เพ่ือให้พวกเรา
ทั้งหมดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวหาว่าไม่หารืออีกขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกครับ ผมเกรงว่าจะเป็นการเข้าใจผิดหรือผมอาจจะสื่อสารผิด
ตรงนี้ก็ขออนุญาตทําความเข้าใจท่านนายก ที่ผมพูดว่าไม่ได้ปรึกษาหารือประเด็น
แรกเรื่องการตั้งแอร์ให้ธุรการหรือให้พนักงานคนอ่ืนทั่วไปผมเห็นด้วยผมไม่
ขัดข้องอะไรถ้าผมยกมือด้วยผมยกมือให้เสียด้วยซ้ํา แต่ที่ผมว่าได้ปรึกษาถ้าได้
ปรึกษาหารือนอกจากจะได้โครงการแอร์แล้วเผื่อว่าสภาของเราต้องการไมล์สักตัว 
เก้าอ้ีหรือโต๊ะทํางานของท่านรองประธานสภาประธานสภาหรือห้องนี้ต้องการ 
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โต๊ะอะไรเพิ่มเติมนอกจากได้แอร์ตัวเดียวการโอนงบประมาณแอร์แล้วยังสามารถ
โอนตัวอ่ืนได้ด้วยนั่นคือกรณีท่ีปรึกษาหารือ  ส่วนเรื่องของประปาท่ีท่านพูดถึงก็ 
แล้วแต่ท่านไม่ได้ว่าอะไรผมขอนําเรียนชี้แจงท่านนายก ไม่ทราบท่านใดจะ
เพ่ิมเติมบ้างไหมครับ.....เชิญท่านเลขา 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรื่องการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ถือว่าเป็นความหนักใจของ
เจ้าหน้าที่งบประมาณเพราะว่าในการมองๆ ว่าเราไม่มีวินัยทางการเงินการคลัง
แล้วเราก็ค่อนข้างจะฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณก็ทุกครั้งที่มีการโอน
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ผมจะรวมถึงความจําเป็นและเหตุผลและก็
ได้ปรึกษาท่านนายกคือถ้าไม่จําเป็นจริงๆ ไม่อยากให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เพราะว่าการมองในระดับต่างๆ เค้ามองว่าเราหนีงบประมาณแล้วก็เป็นการหา
ช่องว่างในระเบียบงบประมาณเพ่ือที่จะไปดําเนินการตรงนั้น ที่ผมคิดว่าบางตัว
เราก็ผ่านสภาก็เลยคิดว่าไม่มากมายนัก การโอนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เราก็ต้อง
คํานึงถึงเมื่อมีการมาตรวจสอบเข้าดูการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการ
ตรวจการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานบริการของทางเทศบาล  ตรงนี้กรณีของสภา
ถือว่าที่นําสู่การบริการสาธารณะในเรื่องของหมู่บ้านชุมชนผมก็อยากจะให้เรา
พิจารณาเรื่องของจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอะไรดีกว่าโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แต่
ถ้ามีความจําเป็นจริงๆผมก็จะหารือกับท่านนายกเพ่ือนสมาชิกเป็นครั้งคราวไป 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขา ผมก็เข้าใจแต่ว่าผมก็ไม่ได้พูดครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการโอน
ผมพูดทุกครั้งผมบอกว่าเรื่องว่าไมล์ของสภาก็เป็นสิ่งจําเป็นอยู่ส่วนจะให้หรือไม่ที่
ผมพูดวันนี้ไม่ใช่ว่าจะได้วันนี้ ผมเป็นประธานสภาในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสภาผม
ย่อมมีสิทธิ์ที่จะขอและนําเสนอไม่ใช่ขอเพ่ือตัวเองนั่นคือหน้าที่ของผม  เพ่ือน
สมาชิกหลายท่านสะท้อนผ่านผมมา เรื่องการหารือโอนงบประมาณ  หากสมาชิก
ไม่มีอะไรเพ่ิมเติมผมจะขอมติในระเบียบวาระที่ 4.1  การโอนงบประมาณ 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ส านักปลัด  ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

4.2  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร วาระที่ 4.2 การ
กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2565 ขออนุญาตนํา
ต่อที่ประชุมขอเสนอว่าการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยแรก ประจําปี 
พ.ศ.2565  ตั้งแตว่ันที่ 1  กุมภาพันธ์ –วันที่ 2  มีนาคม 2565 เป็นระยะเวลา  
30 วัน 
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ประธานสภาฯ เรื่องเพ่ือพิจารณาวาระ 4.2 การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก 
ประจําปี 2565 ท่านเลขาได้นําเสนอ วันที่ 1  กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 2  มีนาคม 
ระยะเวลา  30  วันไม่ทราบมีท่านใดจะเสนอสมัยอย่างอ่ืนหรือไม่เชิญครับ หาก 

 ไม่มีผมขอมติระเบียบวาระที่ 4.2  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัย
แรก ประจ าปี พ.ศ.2565 วันที่ 1  กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2565 ท่านใด
เห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านอาทิตย์ครับ 

นายอาทิตย์ ทองอยู่ กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนาย
อาทิตย์  ทองอยู่  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ขอนําเรียนข่าวจากพ่ีน้อง
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่จัดการโครงการต่างๆ ที่คั่งค้างด้วยความรวดเร็วมี
เสียงชมเชยชื่นชมมานําเรียนเพ่ือให้ทุกท่านทราบก็มีหลายโครงการ เช่น บุกเบิก
ถนนหมู่ที่ 5 ก็ทําได้อย่างเรียบร้อยตามมาตรฐานชาวบ้านก็ชื่นชมมา เมื่อมีเสียง
ชื่นชมมาก็มีเสียงติชมมามีอยู่เคสหนึ่งโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลของโรงเรียน
บ้านพูน หมู่ที่ 5 โครงการ งบประมาณ  372,500.- บาท ซึ่งก็ถือว่าสนามฟุต
ซอลด้วยงบประมาณแค่นี้ก็ได้ระดับหนึ่งไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานได้เรื่องของ
ความกว้าง 21X18 ซึ่งมันก็เป็นพ้ืนที่สี่เหลี่ยมไม่ใช่ผืนผ้าสนามฟุตซอลต้องเป็น
ผืนผ้า เมื่อดู BOQ เป็นไปตามระเบียบ  factor F ตรงนี้ก็ไม่ใช่สงสัยประการใด มี
อยู่เรื่องหนึ่งเรื่องผิวคอนกรีตที่มีอยู่ก่อนส่วนหนึ่งแล้วพ้ืนที่เกือบครึ่งแต่พอมาตี
เส้นเสร็จมาเข้าไปดูก็ตกใจผิวยังขรุขระอยู่ มีพ่ีน้องหมู่ 5  อย่างเช่นประธานศูนย์
กีฬาผู้ที่เคยอยู่ในวงการกีฬาเค้าก็มาติกันเยอะว่า ช่วยนําเรียนท่านประธานช่วย
แก้ ไขนิดหนึ่ ง   ในการแก้ไขถ้า ให้ดี ใช้สีทาลบขรุขระตรงนี้ ต้องใช้สีที่ มี
ประสิทธิภาพ เรื่องตะแกรงกั้นประตูจริงๆก็ไม่เคยเห็นที่ไหนใช้ตะแกรงเหล็กส่วน
ใหญ่จะใช้เป็นตาข่าย ก็ภาพรวมถือว่าดีแล้วจริงผมไม่อยากให้สนามฟุตซอล
โครงการดีๆ อย่างนี้เสร็จเร็วเราสามารถต่อยอดทําแผนงบประมาณเผื่อว่าใช้เป็น
สนามแข่งขันฟุตบอลระดับหมู่บ้านระดับอําเภอได้ครับ นําเรียนเผื่อว่าทางฝ่าย
บริหารจะแก้ไขสนามฟุตบอลเพราะพ่ีน้องเค้าติมาขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านอาทิตย์เชิญท่านสมรสครับ 

นายสมรส  เพียรดี กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสมรส  
เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เรื่องโอนงบประมาณนั่งฟังดูผิดพลาด
ตรงไหนไม่รู้ดูแล้วยาวไปนิดนึงสงสัยว่าเป็นอย่างไร ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน 
สท.ลั้นพูดเรื่องแผนดําเนินงานของปีงบประมาณปี 65 ผมเห็นแล้วก็ดีมีดอกศรชี้  
ถ้าอยู่ในวงจรนี้ดีท่านประธาน  แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ผมอยากเห็นแผนดําเนินงานปี  
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 64 ตรงไหนทําแล้วไม่ทําทีอยากเห็นความโปร่งใสว่าไปถึงไหนแล้วว่าจะดีขึ้น
หรือไม่ เรื่องต่อมาเกี่ยวข้องกับเทศบาลมีคนมาพูดมาให้เทศบาลเสียหายเรื่อง
ตลาดเทศบาลบอกว่าทางสภาทรงเกียรติแห่งนี้ไม่ยกมือให้เลยสร้างตลาดเทศบาล 
ไม่ได้ทําให้สภาเสียหาย อีกเรื่องหนึ่งฝากถึงฝ่ายบริหารไม่รู้ๆ มาจากไหนบอกว่า 
สตง.จะลงตรวจสอบชาวบ้านบอกว่าไม่กี่วันสตง.ตรวจสอบชาวบ้าน เรื่องสนาม
ฟุตซอลเพ่ิมเติมจากท่านอาทิตย์ผมอยู่ใกล้กันจริงๆ อยู่เขต 2 ผมเห็นทุกวัน
งบประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นกว่าๆ ผมเห็นแล้วก็เสียดายหลายเรื่องมีหลักฐาน
ถูกต้องทุกอย่าง ท่านประธานไฟดวงละ 1,500 ฝ่ายบริหารเข้าไปดูสักนิดก็ดีมัน
ถูกต้องแต่ไม่ควร  พ้ืนสนามเข้าใจเป็นสิ่งที่ดีแต่คนของบประมาณปี 2563 ไม่รู้
ขออย่างไรไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าว่าสนามฟุตซอลเค้าทํากันอย่างไรแต่ทีนี้คนขอไม่รู้
แล้วผู้ประมาณการไม่ใช่ทําอย่างนั้น ผมในฐานะอยู่มานานเล่นฟุตบอลสนามฟุต
ซอลมี 3-4 ประเภทที่ 1 ที่ร่มปูปาเก้ ประเภทที่ 2 ปูพลาสติก  ประเภทที่ 3 
สนามฟุตบอลเป็นพ้ืนปูนผสมสี  ดูแล้วเล่นอย่างไรสนามฟุตซอลอย่างนั้นขุรขระ
ไปหมดต้องฉาบรีบเร่งไปหมดท่านไปดูป้ายเสียชื่อเทศบาลตําบลกะปางเสียชื่อ 
สท.เสียชื่อฝ่ายบริหารหมด เขียนชื่อป้ายจังหวัดยะนีศรีธรรมราชอยู่ที่โรงเรียนอยู่
ที่สถานศึกษาเด็กเห็นทุกวัน เรื่องหมู่ที่ 8 คนมาหลายๆ คนเมื่อไม่กี่วันคิดกันได้
อย่างไรใครเป็นต้นคิดให้มาที่เทศบาลมันถูกต้องหรือไม่ให้มันจบนอกสภาหรือใน
สภาให้มันจบตรงไหนท่านประธาน  การเมืองเหมือนอย่างที่ท่านประธานว่าให้
มันจบที่สภาแห่งนี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสมรส เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนาย
สาโรจน์  ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 วาระอ่ืนๆเรื่องความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชนฝากสอบถามเรื่องถนนหลาน้ําพูดกันหลายครั้งแล้วผมถาม
ท่านนายกในที่ประชุมต่างๆ ก็สอบถามมา ณ วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ารับรู้กัน
อยู่แล้ว มาวันนี้ก็สอบถามอีกครั้งว่าจะดําเนินการอย่างไรให้ชาวบ้านได้ ไม่คิดเอา
เรื่องเอาราวกับใครในฐานะสมาชิกสภาถามครับว่าต้องทําอย่างไร โดยส่วนตัวผม
จะให้ผมทําอย่างไร  ต้องให้ล่าลายเซ็นต์พ่ีน้องประชาชนที่ใช้เส้นทางหรือว่านํา
ชาวบ้านมาสอบถามที่เทศบาลแห่งนี้   หรือว่าต้องนําเรื่องไปอําเภอหรืออะไร
ต่างๆ เพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในเส้นทางที่เค้าเคยใช้อยู่ดีๆแล้วมีผู้รับเหมา
ไปขุดซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตําบลกะปาง  ถามความคิดเห็นปรึกษาหารือ
กันก่อนผมพร้อมที่จะทํา ถามความคิดเห็นของคณะผู้บริหารเรื่องจะฟ้องร้อง
อะไรก็เป็นหน้าที่ของท่าน  เป้าหมายของผมคือพ่ีน้องประชาชนทําเส้นทางให้
ชาวบ้านได้สัญจรได้สะดวกก็ฝากอีกครั้งครับขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์  สืบเนื่องจากเมื่อกี้ท่ีว่าการโอนจ่ายที่ท่านเลขาบอกว่าคงไว้
เป็นโอกาสหน้าจ่ายขาดเงินสะสมมากกว่า ผมขออนุญาตนําเรียนตรงนี้ก่อนเลย
ว่าสิ่งที่ผมขอเป็นเรื่องไมล์ถ้าท่านนายกได้ปรึกษาผมตอนจ่ายขาดเงินสะสมผมก็
จะบอกนายกวันนั้นว่าไม่ควรนําเข้า แต่เผื่อถ้าว่าท่านไม่ได้ปรึกษาผมขอนําเรียน 
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ตรงนี้ก่อนว่าผมขอเรื่องไมล์เรื่องเก้าอ้ีไม่ต้องนําเข้าจ่ายขาดเงินสะสม  เพราะการ
จ่ายขาดเงินสะสมจะต้องรู้ระเบียบหลายตัว  อย่างเช่นว่าต้องอยู่ในอํานาจหน้าที่
สองต้องบริการชุมชนหรือสาธารณะผมคิดว่าซื้อไมล์ไม่เข้าเกณฑ์และผิดในเรื่อง 
การบริการสาธารณะ ประเด็นที่ 3 ต้องเพ่ิมพูนรายได้ ประเด็นที่ 4 บําบัดความ
เดือดร้อน ประเด็นที่ 5 เป็นไปตามแผน ตามระเบียบข้อ 89 ระเบียบการ
เบิกจ่ายขอนําเรียนไว้เบื้องต้นตรงนี้ก่อน เชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ที่ผมพูด
ประเด็นว่าการตั้งโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  ก็เป็นข้อที่ไม่ถูกต้องที่ผม
พูดว่าในเรื่องของบริการสาธารณะไม่ได้ลงลึกว่าเป็นรายการอะไรอาจเป็นความ
เดือดร้อนความต้องการของเทศบาลหรือว่าสมาชิกน่าจะไปพูดคุยกันจะทําให้เรา
ได้เดินตามระเบียบ   

ประธานสภาฯ ผมเข้าใจท่านเลขาต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมาก ผมขอบอกท่านนายกไว้
ก่อนว่าประเด็นของผมไม่ต้องนําเข้ามาเพราะว่าผิดระเบียบเพ่ือนสมาชิกก็คงไม่
ยกมือให้ ขอเชิญท่านนายกครับ  

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ในส่วนของการบริหารจัดการที่
ผ่านมาผมคิดว่าหลายขั้นตอนที่คนพูดแล้วในส่วนผมเองหลีกเลี่ยงมาตลอดไม่
อยากให้กระทบในสภาและนอกสภา แล้วเรื่องส่วนคนมาหรือไม่มาผมก็ไม่ได้รับรู้
วันนั้นก็ประชุมห้องนี้แต่มาแล้วก็ชี้แจงไม่ได้เกิดปัญหา  แล้วผมลงเวทีต่างๆ ก็
ไม่ได้พูดกระทบใครเพราะผมต้องหาข้อมูลในการพัฒนาพ้ืนที่ตําบลกะปาง ใน
ส่วนของหลาน้ําผมได้คุยกับผู้รับเหมาหลายครั้งแล้วติดตามหลายครั้งเมื่อตะกี้ก็
โทรบอกว่ามันหมดเวลาในการผลัดผ่อนแล้ว  เค้าบอกว่าเดี๋ยวทําให้เค้าขอเวลา 
10 วัน เพราะบางทีผมก็ลืมพูดเสร็จแล้วก็ลืมไปถ้าไม่มีใครมาบอกว่าไม่ทําทีก็นึก
ไม่ได้ต้องขอโทษจริงๆ เพราะบางทีต้องให้คนอ่ืนช่วยจําเพราะเยอะมากที่มาแต่
ละวันแต่ละเรื่อง แล้วเรื่องทุกวันนี้เร็วมากเค้ามองว่าท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ 100  
เปอร์เซ็นต์แล้วบางทีก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างในสิ่งที่เค้าขอเช่น เรื่องการเอาหินไปลง
ถมในหลุมต่างๆ เราก็ไม่สามารถเบิกได้ดีว่าท่าน สจ.ให้ความร่วมมือท่าน สจ.มา
ช่วยได้เยอะขณะนี้มีอยู่ 2-3 สายที่เดือดร้อนมีหมู่ที่ 3 ควนแต้วที่น้ําท่วมที่เค้า
ร้องเรียนมาก็ต้องทยอยแก้ไขปัญหา  ก็ต้องทําถ้าไม่ทําขณะนี้เวลานี้ผมมั่นใจว่า
ในสิ่งที่คนต้องการแล้วเราไม่ได้แก้ปัญหาปานี้มีคนลงเฟสด่ามากมาย  แต่ผมรับ
ทุกเรื่องแก้ไขปัญหาทุกเรื่องอย่าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ภาพลักษณ์ของ
ตําบลไม่ดีแล้วเราทุกคนต้องเสียหายเลยต้องรับภาระหนักอย่างมากที่ต้องเข้ามา
แก้ไขปัญหาเพราะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องเดินหน้าต่อแก้ไขปัญหาที่ค้างคาขณะนี้
เวลานี้ผมบอกได้เลยว่าการแก้ไขปัญหาที่ค้างคาคงจะจบในปีนี้แล้วในวันที่ 1  
มกราคม ผมทํางานในเชิงรุกมากขึ้นแล้วก็เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็อาจจะ
เหนื่อยมากขึ้นเพราะทํางานเชิงรุกทุกเรื่องที่ยังไม่ได้ทําทุกเรื่องที่ต้องได้รับการ
แก้ไขต้องหาวิธีแก้ไขทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้น   ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม 
พนักงานของผมๆก็ได้ประชุมแล้วบอกแล้วว่า 1 มกราคมเป็นต้นไปทํางานเชิงรุก 



                                                                 -16- 

ในการที่จะประสบความสําเร็จทุกเรื่องที่เราตั้งเป้าหมายไว้ ส่วนที่ 2 ในการ
ขับเคลื่อนหรือที่เจอพ่ีน้องมีปัญหาเรื่องอะไรขอให้พวกเราบอกผมว่าเค้าต้องการ
อะไรแก้ไขอย่างไร เรื่องบ้านคนจนอันนี้ก็ต้องขับเคลื่อนทุกคนต้องมีบ้านอยู่แต่ 
แต่มีวิธีบริหารอย่างไรให้เค้ามีบ้านที่อยู่อาศัยคนจนที่ไม่มีบ้านคนจนที่เช่าบ้านอยู่
เอารายชื่อมาผมจะนัดประชุมเพ่ือทําความเข้าใจโครงการแล้วผมไปขอ
งบประมาณจากส่วนอื่นมาช่วยผลักดันที่จะให้พ่ีน้องประชาชนทุกคนที่อยู่ในพ้ืนที่
ตําบลกะปางมีบ้านอาศัยในปีหน้าต้องริเริ่ม  การทํางานเชิงรุกต้องพัฒนาทุกเรื่อง
ที่ลําบากที่อยู่ในพื้นท่ีตําบลกะปางให้หมดสิ้นไป ในแต่ละโครงการในวันข้างหน้าก็
ต้องรบกวนเพื่อนสมาชิกท่ีจะให้โครงการแต่ละโครงการไปด้วยดี แล้วในส่วนอ่ืนๆ
ที่เพ่ือนสมาชิกต้องซักถามพูดคุยให้บอกผมส่วนตัวก็ได้ผมยินดีรับฟังทุกคนแล้ว
ช่องทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแนะนําด้วยเผื่อเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันจะดีกว่า
แล้วจะทําให้องค์กรเราเดินไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านชอบครับ 

นายชอบ  จันทร์ปาน กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร   ผมนายชอบ  
จันทร์ปาน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 1 พ่ีน้องประชาชนฝากมา
เรื่องน้ําประปาเริ่มจะเข้าหน้าแล้งแล้วเรื่องน้ําประปา หมู่ที่  6 มีปัญหาเมื่อวาน
ผมไปท่ีงานศพเค้าบอกว่าน้ําไม่ค่อยไหลสะดวกไม่มีที่รองรับไว้ แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง
หลังจากช่างประปาไปซ่อมหรือทําอย่างไรไม่ทราบชาวบ้านบอกว่ามันไม่ปกติมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงข้ึนจากเมื่อก่อน 150 -180 พอหลังจากไปซ่อมมิเตอร์ค่าใช้จ่าย
เพ่ิมมากขึ้นแล้วก็หมุนเร็วด้วยตอนเปิดก๊อกน้ําไม่ปกติ อยากให้ทางกองช่างไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ด้วย อีกเรื่องขุดลอกคูคลองที่หมู่ 6 ข้างบ้านพ่ีภาสถึงคลองโสม
ไหนๆก็จะเข้าหน้าแล้งแล้วก่อนหน้านี้ก็น้ําล้นระบายไม่ทันอยากฝากท่าน
ประธานถึงท่านผู้บริหารช่วยติดตามให้ด้วยเพราะชาวบ้านบอกมาหลายครั้งเรื่อง
ขุดลอกคูข้างถนนสายควนตีน จริงๆก็คุยกันมาตอนน้ําท่วมได้มาปรึกษาคณะ
ผู้บริหารแล้วขอขอบคุณไว้ล่วงหน้า  แล้วอีกเรื่องทาง อปพร.ฝากมาให้ช่วยดูแล
ตัดชุด อปพร.ใหม่เพราะชุดเก่ามันทรุดโทรมใช้มานานแล้ว ส่วนหนึ่งไฟฟ้าส่อง
สว่างหมู่ที่ 10 บ้านนายเหลื่อมช่วยไปดูด้วยขอบคุณมากครับ   

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านชอบที่ช่วยดูแลหมู่ที่  6 ด้วยครับ จริงๆ แล้วอย่างที่ท่านชอบ
นําเสนอที่ได้ได้รับฟังมาหลายๆ ท่านก็คือเรื่องประปาเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่
สามารถตอบได้ว่าปัญหาเรื่องประปาที่เกิดขึ้นสาเหตุมาจากตรงไหน  ใครเป็นคน
ผิด เพราะถ้าได้ฟังจากท่านนายกบอกจะแก้ปัญหาแล้ว  ผมไม่ทราบว่าถ้าไม่ต้อง
มีการเก็บเงินไม่ทราบว่าปัญหาเกิดตรงไหนถ้าได้รับรู้ร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ดีในการ
แก้ปัญหาแต่ว่าถ้าไม่ได้รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนครั้งที่ผ่านมาที่ผิดๆที่ใครยังไม่ได้
รับทราบ นําเรียนท่านนายกถ้าได้รับรู้เหมือนกันและในเทศบาลเพ่ือน สท.
ผู้บริหารได้ตอบชาวบ้านได้เหมือนกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า เท่าที่ผมจําไม่ได้ไม่
เคยมีการประชุมผู้บริหารกับ สท.มีท่านใดเพ่ิมเติมเชิญท่านลั้น  ชูนิรมย์  
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นายลั้น  ชูนิรมย์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายลั้น  ชูนิ
รมย์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องในเขตพ้ืนที่
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ถือว่าเป็นปัญหาของพวกเราในฐานะที่รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ตรงนี้  ในฐานะที่จะสิ้นปีเก่าจะขึ้นปีใหม่แล้วอยากให้พวกเราในฐานะที่เป็น 
ผู้นําท้องถิ่นได้เปิดใจและคิดว่าวันนี้เรามีหน้าที่บทบาทอะไรที่จะดูแลพ่ีน้องในเขต
พ้ืนที่เราฝ่ายสมาชิกฝ่ายผู้บริหารเดินมาจับมือที่จะแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องเรา
สามารถแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่พวกเราต้องเปิดใจทํางานร่วมกันปัญหาที่
เกิดข้ึนในชุมชนฝ่ายผู้บริหารก็สามารถจะแก้ปัญหาให้พวกเราได้พูดรวมๆ ในเขต
พ้ืนที่ เขต 2 โดยเฉพาะหมู่ที่ 2 หรือหมู่อ่ืนก็มีปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องถนน
หนทางมากส่วนหนึ่งที่เราคิดจะดําเนินการนั้นแต่พวกเรายังไม่ได้ดําเนินการเข้า
ไปมีส่วนร่วมทุกๆ ฝ่ายลงไปพ้ืนที่ตรงไหนเดือดร้อนทุกๆหมู่บ้านแล้วมาคุยกับ
ผู้บริหารว่าจะหางบประมาณส่วนไหนมาแก้ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน ขอบคุณ
ครับ   

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านลั้น เชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ในการที่เพ่ือน
สมาชิกได้บอกกล่าวความเดือดร้อน เช่น สท.ชอบก็ขอชมเชยที่นําเรื่องราวมา
บอกกล่าวให้ผมรู้ทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้เมื่อบอกแล้วผมก็มองว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่อง
นี้อย่างไรแก้ทางนี้ไม่ได้แก้อีกทางหนึ่งเหมือนคูน้ําผมบอกให้รถ JCB ขุดให้เข้าได้
ช่วงไหนไม่ใช่มาบอกฤดูฝนแล้วก็ให้รถ JCB ไปขุดอันนี้ไม่ได้เพราะไม่เหมือนแม๊ค
โครขุดในตอนเปียกไม่ได้ ในส่วนของน้ําประปาเจอคนเค้าบอกยังมีประมาณอีก  
6-7 หลังยังไม่เคยใช้น้ําประปาตั้งแต่เป็น อบต.มานี่คือส่วนหนึ่งฝากเพ่ือนสมาชิก
เข้าไปดูแลหมู่ที่ 6 ผมก็จําไม่ได้เส้นทางไหนเค้าบอกจากบ้านพ่ีภาสพ่ีกันยาแล้ว
นําช่างเข้าไปสํารวจให้เสร็จด้วย ในส่วนของท่านประธานถามเรื่องน้ําประปาที่ผิด
ต้องดําเนินการซื้อเครื่องสแกนมาตรน้ําอันนี้ก็วางแผนเดินหน้าต่อเพ่ือไม่ให้คน
ค้างน้ําประปาเหมือนที่ผ่านมา ขณะนี้ผมรู้แล้วว่าใครผิดใครถูกแต่ผมยังสงสัยว่า
บุคคลเหล่านี้ผิดแต่ขณะนี้ยังไม่จบเรื่องราวว่าเค้าผิดหรือไม่อย่างไรก็ต้องสอบ 
ขณะนี้ก็ได้เขียนให้ปลัดว่าต้องดําเนินการอย่างไรเพราะว่ามีหนังสือร้องเรียน
มาถึงผมแล้วได้ให้ท่านปลัดไปแล้วประมาณสัก 10 คนเค้าบอกว่าเสียกับใครมาที่
ไหนอย่างไหรยืนยันมาครบถ้วนกระบวนความได้ให้ท่านปลัด ผอ.กองคลัง 
ทั้งหมดสามคนที่ใส่ชื่อไปให้ดําเนินการภายใน 1  เดือนให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงทุกเรื่องต้องชี้แจงได้ใครผิดก็ว่าตามผิดถ้าผิดซ้ําๆซากๆ ก็ให้
ออกไปผมรู้แล้วว่าใครบ้างที่ทํางานไม่ประสบความสําเร็จแล้วทํางานไม่
รับผิดชอบหน้าที่เก็บค่าน้ําที่ผ่านมาเอาใบเสร็จไปฉีกแล้วฝากไว้แจกจ่ายไม่ได้
พูดคุยอะไรทําเพ่ือให้หมดหน้าที่สิ่งนี้ก็ไม่รู้จ้างทําไหม แล้วมาดูว่าคนที่เพ่ิงเข้า
มาแล้วอบรมก่อนที่เค้าจะไปดําเนินการแล้วขณะนี้น้ําที่ติดตั้งแต่ปี 59 ขณะนี้
เก็บเกือบหมดแล้วแล้วบุคคลเหล่านี้ไปฉีกให้บิลค้างวันนี้ไปไม่พบพรุ่งนี้ไปใหม่แต่
ต้องฝากเพ่ือนสมาชิกเค้าไปทํางานเสาร์อาทิตย์อย่าไปว่าเพราะเค้ามีหน้าที่ต้องไป
ดําเนินการตามระยะเวลาที่ผมกําหนดไว้ต้องไปทุกวันเพราะรับนโยบายไปแล้วให้ 
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เสร็จในเดือนที่ผมกําหนด ในส่วนผิดหรือไม่ผิดนั้นผมยังตอบไม่ได้แต่ถ้ากรรมการ
ชี้มูลบุคคลเหล่านี้ผิดอันนี้ดําเนินการเชื่อว่าคณะกรรมการที่แต่งตั้งไปทําหน้าที่
อย่างดีที่สุดขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ เรื่องประปาที่ผมพูดต้องการตอบชาวบ้านว่าสาเหตุเกิดจากอะไรผมไม่ได้ว่าใคร
ผิดใครถูกนําเรียนท่านนายกอย่างนี้ครับ ใครผิดใครถูกผมไม่เกี่ยวข้องจะได้ตอบ
ชาวบ้านว่าสาเหตุปัญหาที่เกิดๆจากอะไรแก้ปัญหาอย่างไรแค่นั้นครับ  ไม่ทราบมี
ท่านใดเพ่ิมเติม ถ้าหากไม่มีก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
หลังจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน เนื่องในโอกาสปีใหม่ขอ
อวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน สุขภาพทุก
อย่างตลอดปีใหม่ขอบคุณมากๆ ครับทุกท่านขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา เวลา 13.25 น. 

 

  

   (ลงชื่อ)    ชลิต  ไทยทอง 
                                                                        (นายชลิต  ไทยทอง) 
                                                                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกะปาง 
                                                                       ผู้จดรายงานการประชุม 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   
 


